



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้  
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  
ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
อ.ก.พ.กรมกำหนด นั้น

จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
จำนวน ๓ ราย ดังนี้

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางสาวปราณี สามัคคีธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒.	นางภาวิตา สารเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๓.	นางสาวปณิษฐาพร ทองรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกะปางชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเดียงศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
แนบท้ายประกาศจังหวัดพังงา ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน	ผู้ร่วม ดำเนินการ
๑	นางสาวปราณี สามัคคีธรรม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๑๙๔๐๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๑๙๔๐๙	๑๐๐%	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	ความพร้อมการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดพังงา					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แนวทางการดูแลวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในมารดาวัยรุ่นจังหวัดพังงา					
๒	นางภาวิตา สารเทพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๒๒๗๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๒๒๗๓๖	๑๐๐%	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การคัดกรองวัณโรคในคลินิกเรื้อรังและผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา					
๓	นางสาวปณิธาพร ทองรงค์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ	๑๙๐๔๗๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	๑๙๐๔๗๘	๑๐๐%	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณทรวงอก โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา : กรณีศึกษา					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา					